

บทคัดย่อ

นายชราตล เกี้ยวสันเทียะ : การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา
กองทุนหมู่บ้านสีมูม หมู่ 3 ตำบลสีมูม อ. เมือง จ. นครราชสีมา

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณ ไชยเสนาะ, หน้า

สารนิพนธ์ฉบับนี้ มีเนื้อหาเป็นรายงานการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ดำเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2544 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2545

ในการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านสีมูม หมู่ 3 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลในด้าน
ต่าง ๆ ของกองทุนหมู่บ้าน เช่น สภาพโดยรวมของหมู่บ้าน การทำมาหากินรูปแบบการผลิต ความ
สัมพันธ์ของหมู่บ้านชุมชน แนวคิดของชุมชน ศักยภาพ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
หมู่บ้านชุมชนซึ่งตนเองได้้อย่างไร และเพื่อรับทราบปัญหาเพื่อการบูรณาการ ซึ่งการประเมินผล
โครงการครั้งนี้เป็นการวิจัยทางสังคมศาสตร์ว่าด้วยพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา การประเมินโครงการหมู่บ้านสีมูม หมู่ 3 อยู่บนพื้นฐานการประเมินความคิดเชิงระบบที่
เรียกว่า “ ซิฟฟ์โมเดล “ ซึ่งประชากรของกลุ่มตัวอย่างในการประเมินโครงการครั้งนี้ ได้มาจากการสุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ ผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านสีมูม หมู่ 3 ที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
ตลอดจนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 120 คน ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยวิธีการสังเกต สัมภาษณ์
และสอบถาม การสำรวจอย่างมีส่วนร่วม รวมทั้งการจัดเวทีประชุมชาวบ้านจดบันทึก ส่วนการวิเคราะห์
ข้อมูล วิเคราะห์โดยใช้สถิติกับข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ การคำนวณหาค่าร้อยละ , ค่าเฉลี่ย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ , การวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ การออกแบบสอบถาม แบบรายงาน
(บร. 1 –12) ซึ่งได้ผลการประเมินโครงการหมู่บ้าน สีมูม หมู่ 3 ดังนี้

ผลการประเมินปรากฏว่าชาวบ้านสีมูม หมู่ที่ 3 มีประสบการณ์ในการตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตมาแล้ว มีความรักสามัคคี ซื่อสัตย์ต่อหมู่คณะ ที่ผ่านมามีการชำระเงินคืนกองทุนหมู่บ้านได้
ตรงตามกำหนดระยะเวลา ในส่วนของคณะกรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการร่วมแรงร่วมใจบริหารงาน
แบบโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประชุมชาวบ้านแบบสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

ปีการศึกษา 2544

ลายมือชื่อนักศึกษา

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ลายมือชื่ออาจารย์นิเทศก์ ... อาภาดาช ... คุณศรีสุข